

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University)



การเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ เพื่อเสริมคุณค่าการทำงานและธุรกิจจริง สำหรับประชาชนคนไทยในอีกมิติหนึ่ง ด้วยการให้เทคโนโลยีไฮเบอร์ สามารถทำได้โดยการสร้างมหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University)

มหาวิทยาลัยเสมือนหรือในทางการศึกษามักจะเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยไฮเบอร์ หรือ Cyber University จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊ก พร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้

และสามารถทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่ายิ่งถ้าหากวิชาเหล่านั้นสามารถเสริมคุณค่าทางอาชีพได้เลย แต่ไม่ใช่เรียนเพื่ออ่านหนังสือหนา ๆ และจำไปสอบและยังไม่ตรงกับโลกความเป็นจริง

ตลาดความต้องการของนักศึกษา ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยไฮเบอร์นั้น จะต้องมิใช่ประโยชน์ต่อวิชาชีพของผู้เรียนจริง ๆ จึงสามารถประสบความสำเร็จได้

ตรงนี้คือจุดสำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีไฮเบอร์สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเรา ถ้าหากจะเสนอเป็นลักษณะหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ในมหาวิทยาลัยเสมือนนั้น วิทยาการผู้สอนในมหาวิทยาลัยเสมือนนั้น จะต้องเป็นมืออาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ เลย ตัวอย่างเช่น ถ้าสอนวิชากฎหมายก็คงจะเป็นผู้พิพากษาซึ่งมีประสบการณ์มาก ๆ และมีความแตกฉานในวิชานั้น ๆ ด้วยประสบการณ์จริง ๆ

ถ้าหากสอนวิชาการขายก็จะต้องเคยทำงานด้านกรวยขาย และบริหารการขายจนประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงและน่าประทับใจ และเทคนิควิธีการจากประสบการณ์มาถ่ายทอด และนักศึกษาเรียนแล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เช่นเดียวกับ

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นเช่นนี้ จะต้องนำโครงสร้างเนื้อหาวิชามาประยุกต์ในกระบวนการวิชาการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการทำงาน

จะใช้ผู้บรรยายเก่ง ด้วยการตีความจากตำราฝรั่งไม่ได้และไม่ประสบความสำเร็จเพราะนักศึกษาไม่สามารถนำวิชานั้นไปใช้งานได้ทันที

การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยเสมือนของไทยนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยมีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องมีการสอบจริงในห้องสอบทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ และมีการตรวจข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ในหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงอยู่แล้วจึงจึงจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือผู้เรียนโดยตรง

ซึ่งก็จะทำให้คุณภาพของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเสมือนจะมีคุณภาพที่ไม่เสมือนแต่รับรองได้ว่าไม่แพ้มหาวิทยาลัยภาคปกติและสามารถทำงานได้จริง และเสริมคุณค่าให้กับวิชาชีพในการทำงานให้ดีขึ้นจริง

ทางมหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เน้นย้ำว่า จะต้องนำเทคโนโลยีไอซีทีมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดต่อประเทศและสังคมไทย

ซึ่งในแนวนี่ผมเองก็ได้ นำแนวคิดและประสบการณ์การสร้างมหาวิทยาลัยไฮเบอร์ หรือมหาวิทยาลัยเสมือนมาถ่ายทอดและก็ไม่เก็บไว้เป็นความลับทางธุรกิจ

แต่ตั้งใจจะให้ผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในด้านการศึกษาที่สามารถทำได้

ศ.ดร.บุญถม สิริเนาวกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
RSU Cyber University
มหาวิทยาลัยรังสิต
Boonmark@rangsit.rsu.ac.th